



# Kinh tế thị trường: Tầm nhìn của Bác Hồ và hành động của chúng ta

**VŨ TIẾN LỘC\***

*Gần một thế kỷ trước, khi Việt Nam còn ở trình độ phát triển hết sức lạc hậu, với một tầm nhìn sâu rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói nên kinh tế Việt Nam phải là nền kinh tế nhiều thành phần. Đảng ta cũng xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong ba khâu đột phá chiến lược.*

**B**áo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước... Đến năm 2020, phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường...”<sup>(1)</sup>.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2020 của Chính phủ cũng chỉ rõ giải pháp, nhiệm vụ đầu tiên trong 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng”<sup>(2)</sup>.

Chúng ta không cần phải bàn cãi thêm về tầm quan trọng của thể chế. Nhiều nghiên cứu và từ thực tiễn các nước đều khẳng định rằng, thể chế quản trị quốc gia là yếu tố quyết định nhất đến sức cạnh tranh vĩ

mô và sự phát triển của một nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là, chúng ta phải làm gì để có được một thể chế tốt, chất lượng cao? Rõ ràng có rất nhiều việc phải làm, nhưng điều kiện tiên quyết và là “kim chỉ nam” cho mọi giải pháp, là phải xác định đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, doanh nghiệp và xã hội, phân rõ vai trò và hành động của các chủ thể trong thực thi nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định này. Thay đổi tư duy và triết lý về vai trò của các chủ thể sẽ là nền tảng, là yếu tố quyết định Việt Nam cải

\* TS, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 102, 104, 273



cách thể chế theo hướng nào, làm như thế nào.

Các bài học kinh nghiệm trên thế giới và của Việt Nam cho thấy, Nhà nước không phù hợp với nhiệm vụ làm kinh doanh. Ngay cả những nhà nước kỹ trị thông minh nhất cũng thất bại khi làm kinh doanh. Trong một số trường hợp hãn hữu, với một nguồn lực cụ thể, Nhà nước có thể làm nhiệm vụ kinh doanh có hiệu quả, nhưng đó là khi chúng ta chưa tính toán đầy đủ hai yếu tố khác: *Thứ nhất*, khối tư nhân có thể sử dụng nguồn lực đó hiệu quả hơn; và *thứ hai*, hiệu quả kinh doanh của Nhà nước có thể chèn ép khối tư nhân một cách thiếu lành mạnh. Trong mọi trường hợp, tính tổng thể, xã hội đều chịu thiệt.

Điều đó dẫn tới sự phân công hiệu quả nhất - và vì thế là tất yếu - giữa Nhà nước và người dân. Nếu Nhà nước không làm kinh doanh, mà đóng vai trò kiến tạo, làm thể chế, xây dựng sân chơi, tạo luật chơi và làm trọng tài, thì việc làm ăn, kinh doanh là việc của người dân và doanh nghiệp. Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng xác định "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế". Đây chính là nguyên lý căn bản, nền tảng của kinh tế thị trường cạnh tranh lành mạnh. Bởi sẽ không thể có

một đối tượng nào cạnh tranh nổi với Nhà nước - chủ thể được giao nhiều quyền lực nhất ở mọi quốc gia.

Vấn đề đặt ra là nguyên tắc then chốt này của kinh tế thị trường có trái với tư duy của Đảng, Nhà nước và những giá trị đặc thù của Việt Nam hay không? Đây là vấn đề bản khoăn của rất nhiều người và tôi cho rằng, để làm rõ vấn đề này cần quay trở lại với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về kinh tế nhiều thành phần, về vai trò của doanh nhân, vai trò của Nhà nước sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta.

Ngay từ năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc thành lập "Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội", trong Điều lệ tổ chức tiên thân của Đảng này, nền kinh tế Việt Nam tương lai đã được định hướng là nền kinh tế thực hiện theo chính sách kinh tế mới của V.I. Lê-nin - nền kinh tế nhiều thành phần, (mà sau này Đảng ta xác định nền kinh tế thị trường là nền kinh tế nhiều thành phần). Phải nhấn mạnh rằng, đây không phải là một tư tưởng mang tính nhất thời của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Ái Quốc - lúc này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Việt Bắc trở về Hà Nội và ở

tại căn nhà của một nhà tư sản dân tộc là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ - nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội. Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 được Bác viết và được Thường vụ Trung ương Đảng thông qua tại đây.

Nhìn rộng hơn, tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế nhiều thành phần gắn chặt với tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập kinh tế quốc tế. Điều đó được thể hiện trong bản Tuyên ngôn độc lập, những dòng đầu tiên được Hồ Chí Minh trích từ Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791, khẳng định những giá trị tinh hoa mang tính phổ quát mà toàn nhân loại hướng đến.

Hồ Chí Minh đề cập đến việc hội nhập kinh tế quốc tế cụ thể hơn trong Lời kêu gọi Liên hợp quốc năm 1946. Trong đó, Người khẳng định đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực, dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình, sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc

tế, chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc.

Tiếp thu tinh hoa nhân loại và sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng Hồ Chí Minh lại tuyệt nhiên không tìm viện trợ bên ngoài trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời không có ngân sách hoạt động. Bác mời các doanh nhân, các nhà tư sản dân tộc đến Phủ Chủ tịch, đề nghị họ đóng góp công sức, tiền của cho Chính quyền. Giới doanh nhân Việt Nam trở thành giới chức xã hội đầu tiên được Bác Hồ tiếp tại Phủ Chủ tịch trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam mới. Và giới doanh nhân đã không phụ lòng tin của vị Chủ tịch, không phụ lòng tin của quốc dân đồng bào: riêng doanh nhân Hoàng Thị Minh Hồ và Trịnh Văn Bô đã đóng góp 5.000 lượng vàng cho Chính quyền non trẻ.

Ngày 13-10-1945, khi đội ngũ doanh nhân Việt Nam, các nhà công thương gia tập hợp lại để lập ra tổ chức “Công thương cứu quốc đoàn” (tiền thân của VCCI hiện nay), Bác Hồ đã gửi đến bức thư chỉ 200 chữ nhưng đầy có thể xem là tuyên ngôn đầu tiên của Đảng, Nhà nước ta về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, về kinh tế thị trường và về vai trò của Nhà

nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng khẳng định vai trò của giới công thương: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng... Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”<sup>(3)</sup>.

Ở chiều ngược lại, Hồ Chí Minh khẳng định trách nhiệm của chính quyền và xã hội: “Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này”<sup>(4)</sup>. Những tư tưởng này tiếp tục được Hồ Chí Minh nêu rõ trong một bài viết năm 1947, rằng sự nghiệp làm ăn là của dân, Nhà nước chỉ khuyến khích và cổ động.

Có thể nói, tư tưởng của Hồ Chí Minh hoàn toàn trùng khớp với những quan điểm hiện đại về nền kinh tế thị trường. Trải qua nhiều năm chiến tranh, vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta chưa thực hiện đầy đủ tư tưởng của Người. Xét trên một góc độ nào đó, công cuộc đổi mới thể chế kinh tế thị trường hiện nay là sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

về kinh tế nhiều thành phần.

Qua nhiều bài học lịch sử, yếu tố quyết định sự phát triển của một quốc gia đã được đúc kết trong thông điệp giản đơn và nổi tiếng: “Thể chế, thể chế và thể chế”. Vấn đề là thực hiện như thế nào thông điệp ấy? Gần một thế kỷ từ khi Hồ Chí Minh phát biểu về kinh tế nhiều thành phần cho đến nay là một chặng đường dài với những khúc quanh của lịch sử. Nhưng chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có để trong một khoảng thời gian không dài, hiện thực hóa tư tưởng ấy của Hồ Chí Minh.

Nếu thế giới đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại điệp khúc “thể chế, thể chế và thể chế”, thì với Việt Nam, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải “hành động, hành động và hành động”, vì một thể chế tốt, chất lượng cao và xa hơn, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Xác định những nguyên tắc cốt lõi của kinh tế thị trường, trong đó có việc Chính quyền phải làm gì và chỉ nên làm gì, sẽ không chỉ định hướng mà còn quyết định sự thành bại của cả cách thể chế kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững ■

(3), (4) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 4, tr. 49